

Quảng Trạch khắc ghi lời Đại tướng

NGUYỄN THANH ĐỊNH

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương Quảng Bình luôn là nguồn cội thiêng liêng, là niềm khắc khoải mà suốt đời Người mang theo. Đại tướng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới mọi miền quê trên mảnh đất Quảng Bình, trong đó có huyện Quảng Trạch...

Quảng Trạch đã vinh dự nhiều lần được đón Đại tướng về thăm. Năm 1962, Đại tướng về thăm Quảng Trạch, đi thăm xã Cảnh Dương, Đại tướng biểu dương những thành tích trong chiến đấu, sản xuất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện nhà nói chung và xã Cảnh Dương nói riêng. Đại tướng căn dặn Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch phải nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Năm 1968, sau chiến công bắn rơi máy bay Mỹ ngày 8/3/1968, Bác Hồ gửi 7 huy hiệu của Người thưởng cho 7 cô gái Cảnh Dương dũng cảm. Chị Trương Thị Gấm - nữ dân quân trực chiến xã Cảnh Dương, đại diện cho cán bộ chiến sỹ dân quân xã Cảnh Dương ra thủ đô Hà Nội báo công với Đại tướng⁽¹⁾. Đại tướng khen ngợi, biểu dương tinh thần chiến đấu quả cảm của đội dân quân xã Cảnh Dương cũng như tinh thần chiến đấu của quân và dân Quảng Trạch đã góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ leo thang ném bom phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968). Đội Thiếu sinh quân xã Quảng Đông bắn rơi 02 máy bay Mỹ, sau chiến công ngày 01/8/1968 bắn rơi máy bay F4H, Đại tướng đã kịp thời gửi thư khen ngợi⁽²⁾,

Năm 1973, trong chuyến thăm Quảng

Bình và kiểm tra tại đường 20 Quyết thắng, Đại tướng đã đến thăm, gặp gỡ và động viên anh chị em công nhân Đội Vận tải Sông Gianh tại xã Quảng Thuận đã có nhiều đóng góp quan trọng làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hòn La (5/1972 - 01/1973). Đại tướng hỏi thăm, động viên, căn dặn anh chị em công nhân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo thông tuyến, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 23/4/1986, Đại tướng về thăm, làm việc với huyện Quảng Trạch, đi thăm xã Cảnh Dương, Đại tướng đã ân cần thăm hỏi mọi mặt, từ tình hình chính trị, kinh tế đến đời sống xã hội và lưu tâm một số mặt chưa làm được của huyện nhà; đồng thời dặn dò một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, chăm lo đời sống cho nhân dân, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đại tướng nhắc nhở nên tập trung trồng rừng để phủ xanh đồi núi, phục vụ đời sống nhân dân; chú trọng trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa bàn như cây mít... Đại tướng nhấn mạnh: Cây mít rất phù hợp với đặc điểm khí hậu huyện nhà, trồng mít không những có thể lấy gỗ, lấy quả mà còn cho bóng mát... Bên cạnh đó, Đại tướng còn nhắc nhiều đến phát triển giáo dục - đào tạo, chăm lo đào tạo nguồn lực cho huyện

nhà, mong muốn các cấp ủy không ngừng chăm lo công tác tư tưởng, tạo dựng niềm tin của nhân dân. Cán bộ phải lấy gương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà rèn luyện, phấn đấu...”⁽³⁾.

Năm 1999, Đại tướng lại về thăm Quảng Trạch, đi thăm một số nơi trong huyện, lần này tuy tuổi đã cao nhưng Người vẫn đau đáu lo lắng cho dân, cho nước, cho quê hương. Đại tướng khen ngợi những thành quả mà nhân dân Quảng Trạch đã đạt được. Người đến tận nơi xem xét, tìm hiểu đời sống nhân dân trong huyện. Đại tướng nhấn mạnh đến vấn đề đại đoàn kết. Người căn dặn phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không đoàn kết thì không làm gì được.

Mỗi lần về thăm quê, một trong những niềm trăn trở của Đại tướng đối với nhân dân Quảng Bình nói chung và Quảng Trạch nói riêng vẫn là địa phương cần làm gì để thoát nghèo, vươn lên hòa vào sự phát triển chung của cả nước. Khắc ghi lời dạy của Đại tướng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trạch nỗ lực không ngừng, đoàn kết phấn đấu, phát huy nội lực, thống nhất ý chí, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà ngày một đi lên. Vượt lên khó khăn, trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Quảng Trạch đã huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 11,5%, sản lượng lương thực đạt 39.220 tấn; sản lượng thủy sản 12.544 tấn với đội tàu 1.242 chiếc; thu ngân sách trên địa bàn 145,8 tỷ đồng; 9/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, còn 7,01%; chính sách an sinh xã hội được chú trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

không ngừng được nâng cao; quốc phòng an ninh cơ bản giữ vững ổn định...

Khi Đại tướng chọn mảnh đất Vũng Chùa - Đảo Yến làm nơi yên giấc ngàn thu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trạch hiểu rằng, đó vừa là vinh dự, tự hào, nhưng cũng đồng thời là trọng trách lớn lao. Đảng bộ, quân và dân Quảng Trạch quyết tâm thực hiện thắng lợi lời dạy của Đại tướng, không ngừng đoàn kết xây dựng huyện nhà trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình “về nguồn” của nhân dân trong và ngoài nước, trở thành một điểm nhấn quan trọng trong hành trình du lịch, tìm tới những “mốc son thời đại” của bầu bạn bốn phương.

Hiểu được trọng trách to lớn nhưng cũng rất vinh dự, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Đảng bộ, chính quyền, mỗi một người dân Quảng Trạch nguyện cố gắng hết sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xứng đáng với niềm tin, lời căn dặn của Đại tướng ■

N.T.Đ

Chú thích:

(1) *Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, tập I, (1930 - 2000), Nxb Chính trị quốc gia, năm 2013, trang 149;*
Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Trạch tập II, (1945-1975), trang 139.

(2) *Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Quảng Trạch, tập 1 (1945-1996), năm 1998, trang 178.*

(3) *Bản tin Quảng Trạch số 107- năm 2013.*

Tài liệu tham khảo:

1. *Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Trạch, tập I, 1930-1954, 1997*

2. *Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Trạch, tập II, 1954-1975, 2005*

3. *Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Trạch, tập III, 1975-2000, 2008*

4. *Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Trạch, tập I, 1945-1996, năm 1998.*

5. *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, tập II, 1954-1975, 2000*

6. *Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, tập I, (1930 - 2000), Nxb Chính trị quốc gia, năm 2013.*